

เมียนมาร์ แต่งตั้งซีดีและธนาคารสแตนดาร์ดชา

ร์เตอร์ด เป็นที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ



ในภาพ: แถวยีน (จากซ้ายลำดับที่ 4-6) – มร.ดาเรน บัคสีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีดีแบงก์
ประจำประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ฯพณฯ เซท อัง รองผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมาร์ และนางลิน คีอก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชา
ร์เตอร์ด ร่วมถ่ายภาพกับตัวแทนผู้บริหารจากธนาคารกลางเมียนมาร์ สหภาพเมียนมาร์ ธนาคารซีดีแบงก์และ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเซ็นต์สัญญารัฐบาล เมียนมาร์ แต่งตั้งซีดีและธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด เป็นที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เนปิดอร์, เมียนมาร์ – 13 สิงหาคม 2558 – รัฐบาลเมียนมาร์ประกาศแต่งตั้งซีดีและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
ดเป็นที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์และ
หน่วยงานจัดอันดับต่างๆ อาทิ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ฟิทช์เรตติ้ง และมูตส์ ในฐานะที่ปรึกษา ซีดีและธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อกับนัก
ลงทุน สำหรับระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของเมียนมาร์นั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่
รัฐบาลกำหนดไว้และความเร็วในการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพร้อมส่งต่อให้หน่วยงานจัดอันดับทำการ
วิเคราะห์ต่อไป

การมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีเป็นการเพิ่มโอกาสและความแข็งแกร่งในจุดยืนให้กับเมียนมาร์ในการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยจะช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศดีขึ้นและเสริมสร้างกลยุทธ์การเพิ่มเงินทุนและการเจรจาการ
ลงทุนระหว่างประเทศของเมียนมาร์ ความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้นยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสำหรับการ
ลงทุนในเมียนมาร์ จึงทำให้สามารถดึงดูดนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติและ
กระแสการค้า จึงนับเป็นการขับเคลื่อนศักยภาพของเมียนมาร์ไปอีกขั้น และนำไปสู่การขยายเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

ซีดีและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่ จึงทำให้ได้รับเลือกจากรัฐบาลเมียนมาร์ในฐานะที่ปรึกษาการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้

มร.ดาเรน บัคสีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีดีแบงก์ ประจำประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว:

“ซิตี้ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ด้วยประสบการณ์ของซิตี้ในการช่วยหน่วยงานรัฐบาลสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดทุนทั่วโลกและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซิตี้ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับ 10 หน่วยงานรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา รวมถึงอีก 5 แห่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือคล้ายๆ กับของเมียนมาร์

“ซิตี้ ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาในเมียนมาร์ระหว่างปี พ.ศ.2462 – 2485 และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาของตลาดเมียนมาร์ที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอย่างมาก” มร.บัคลีส์ กล่าวเสริม

นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า

“ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและเมียนมาร์มีมากกว่า 150 ปี โดยล่าสุดเราเป็นธนาคารระหว่างประเทศสำคัญรายแรกที่ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2556 เรามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ผลงานที่โดดเด่นและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก สำหรับในทวีปเอเชียเราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับ 7 หน่วยงานรัฐบาลด้วยกันเมื่อนับรวมเมียนมาร์”

“บทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคือการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาร์ผ่านทางการเสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรม เรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้และจะมุ่งมั่นให้การสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาร์เตรียมตัวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับตลาดทุนโลกและกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ” นางลินกล่าวสรุป

สำหรับสื่อมวลชนในประเทศไทย ติดต่อ:

ธนาคารซิตี้แบงก์

ต่อพันธุ์ ตูจินดา

โทร. 02-788-2706

อีเมลล์ tohphan.tuchinda@citi.com

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรงเจตน์ นามวงษ์

โทร. 02-724-8024

อีเมลล์ Trongjate.namwong@sc.com